

Số: 7252/TCHQ-GSQL
V/v: xử lý vướng mắc về C/O

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2006

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời các công văn số 3846/HQTP-NV ngày 14/11/2006, 3815/HQTP-NV ngày 10/11/2006, 3672 và 3673/HQTP-NV ngày 06/11/2006 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn giải quyết đối với một số vướng mắc về C/O, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc xem xét C/O của công ty TNHH SX-TM Việt Liên:

Căn cứ quy định tại Điểm 1.c) Mục I Thông tư số 52/TT-BTC ngày 12/06/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN-Trung Quốc, một trong những điều kiện để được áp dụng thuế suất này là hàng hoá phải được vận chuyển thẳng từ nước xuất khẩu thành viên đến Việt nam.

Bản C/O của lô hàng thể hiện hàng có xuất xứ thuần túy của Trung Quốc, được vận chuyển từ Shenzhen (Trung Quốc) đến HK bằng xe tải, sau đó được bốc lên tàu để đến VN và có xác nhận không có bất cứ sự gia công chế biến nào đối với hàng hoá khi được chuyển tải qua HK.

Hiện nay, Hong Kong là khu vực kinh tế hành chính đặc biệt của Trung Quốc, thuộc chủ quyền và nằm trên lãnh thổ Trung Quốc. Trong trường hợp hàng hoá được sản xuất và vận chuyển từ nội địa Trung quốc, chuyển tải qua Hong Kong rồi đến Việt Nam cũng được coi là vận chuyển thẳng từ Trung Quốc đến Việt nam và đáp ứng quy tắc vận chuyển trực tiếp trong quy chế xuất xứ ASEAN-Trung Quốc.

Do vậy, nếu không có nghi ngờ gì khác, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh chấp nhận C/O của lô hàng để áp dụng ưu đãi ACFTA theo quy định.

2. Về con dấu trên C/O mẫu E của tỉnh Ningbo:

Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn tại điểm 1 công văn số 5661/TCHQ-GSQL về việc trả lời các vướng mắc về C/O mẫu E.

3. Về việc xử lý chậm nộp C/O của Công ty Hoá phẩm P/S và Công ty TNHH Nhà Thời Trang Việt Nam.

Tổng cục Hải quan sẽ có chỉ đạo chung đối với tất cả các trường hợp chậm nộp C/O nhằm giải quyết thống nhất, tránh khiếu kiện kéo dài.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện. *Thị*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (2 bản).

**KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG**



Nguyễn Ngọc Túc
Nguyễn Ngọc Túc